

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Công văn số 2504/VP-TH ngày 22/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện các mặt, lĩnh vực trên địa bàn huyện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo điều hành chung

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao, luôn chủ động, sáng tạo, ứng phó linh hoạt, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quyết tâm thực hiện cao các nhiệm vụ chính trị của huyện; UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và tiếp tục xác định phương châm hành động của năm 2024 là: **Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bất phá**; huyện đã thành lập các Đoàn làm việc tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự toán ngân sách Nhà nước và kiểm tra siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2024 và 12 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy để các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả.

Tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; thanh niên huyện Văn Quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương, ổn định đời sống Nhân dân; tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đổi mới hình thức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng liên kết chuỗi giá trị, chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn, thực hiện công tác trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với xã Trấn Ninh. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2024; chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2024; tập trung chỉ đạo công

tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dịch bệnh. Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ đối với các đối tượng chính sách. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác

UBND huyện tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ tập trung dân chủ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND huyện với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện. Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý, giải quyết triệt để những hạn chế, tồn tại; có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, nhiều giải pháp nâng cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. Đa số cán bộ, công chức nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc, kết quả công việc hoàn thành đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả thiết thực.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2021-2026, Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ trọng tâm. UBND huyện đã thông báo và công khai hoạt động chỉ đạo, điều hành, chủ trương, chính sách thông qua nhiều hình thức và trên Trang thông tin điện tử của huyện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng, hàng quý, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Việc xây dựng và thực hiện nề nếp hội họp được thực hiện theo quy định. Các phiên họp thường kỳ của UBND huyện được duy trì nghiêm túc. Vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy và kết luận của đồng chí Chủ trì cuộc họp đã được Thủ trưởng các đơn vị tiếp thu, thực hiện nghiêm túc. Sau cuộc họp, hội nghị UBND huyện có thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình công tác đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện; qua đó, đã ban hành và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, công việc liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp Ủy ban thường kỳ để kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, thông qua các văn bản trong

chương trình công tác, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong tháng, quý tiếp theo.

Trong chỉ đạo điều hành, UBND huyện luôn duy trì tốt mối quan hệ chặt chẽ với Huyện ủy, HĐND, MTTQ và các đoàn thể, đảm bảo thống nhất trong hành động, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra; tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân, nhất là việc chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng..., đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân.

3. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện và đôn đốc công việc

UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý trên 11.000 văn bản từ Trung ương, tỉnh và các cơ quan, đơn vị chuyển đến; Huyện đã ban hành 3.880 văn bản: Trong đó Quyết định 1.714; Thông báo 371; Báo cáo 400; Công văn 1.145; Kế hoạch 180; Tờ trình 70... thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Nhìn chung, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác ban hành văn bản, hệ thống văn bản ban hành ngày càng được đảm bảo về thể thức và chất lượng.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự tham gia, phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp được tập trung tháo gỡ, giải quyết, nhờ đó hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

a) Về sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tình hình, kết quả sản xuất vụ đông - xuân: Trong 6 tháng đầu năm, chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung sản xuất vụ đông - xuân kịp thời, đúng tiến bộ, toàn huyện ước tính tổng diện tích gieo trồng vụ đông - xuân được 4.659,9ha, đạt 102,65%KH, bằng 101,2% so CK⁽¹⁾. Chỉ đạo các xã tuyên truyền Nhân dân chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sản xuất vụ mùa. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật được quan tâm chỉ đạo kịp thời; thường xuyên bám sát cơ sở chỉ đạo sản xuất⁽²⁾. Công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo⁽³⁾. Công tác

¹ Vụ đông xuân: Cây lúa 1.448,29 ha, đạt 96% KH, bằng 98,8% CK; Cây ngô 1.436,98 ha, đạt 109,7% KH, bằng 100,4 % CK; Cây lấy củ có chất bột 219,87 ha, bằng 98,86 % CK; Cây thuốc lá 92,9 ha, đạt 140,75% KH, bằng 119% CK; Cây đỗ tương 61,2 ha, đạt 99% KH, bằng 102%CK; Cây lạc trồng được 97,4 ha, đạt 127%KH, bằng 96%CK; Cây có hạt chứa dầu 170,18 ha, bằng 98,5% CK; Cây rau đậu các loại và hoa 996,4 ha, bằng 101%CK, trong đó: cây rau các loại 918,7 ha, đạt 111% KH, bằng 101%CK; Cây hàng năm khác 256,9ha, bằng 98,2% CK.

² Thực hiện tuyên truyền được 119 cuộc/3.787 lượt người tham dự; Tổ chức 05 phiên chợ Khuyến nông tại các chợ xã được 1.300 lượt người; tư vấn tại Trung tâm DVNN được 1.117 lượt người nghe với nội dung tư vấn về công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại cây trồng; phòng và trị bệnh trên đàn vật nuôi; Tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn thực

phòng, chống dịch bệnh trên đàn trâu bò, gia cầm trên địa bàn huyện phát triển cơ bản ổn định; trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh nguy hiểm bùng phát; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ động các phương án ứng phó khi có dịch xảy ra; chú trọng thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng, tiêm phòng và kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ cho gia súc, gia cầm⁽⁴⁾.

Lĩnh vực Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng được tích cực triển khai từ đầu năm, kết hợp tổ chức Lễ phát động phong trào tết trồng cây năm 2024 tổng số cây trồng được 431.680 cây, tương đương 742 ha, đạt 98% KH⁽⁵⁾; nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 61,6%. Triển khai thực hiện tiểu dự án phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại các xã trên địa bàn huyện⁽⁶⁾; công tác bảo vệ và phát triển rừng thực hiện có hiệu quả; diện tích rừng trồng ngày càng mở rộng do trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế; thực hiện tốt công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức truyền truyền lưu động 07/12 cuộc, đạt 58%KH; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng với 61 người tham gia tại xã Tú Xuyên; trong 6 tháng trên địa huyện xảy ra 01 vụ cháy núi đá tại khu vực đồi Lùng Yên, thuộc thôn Phai Rọ - Lùng Mán, xã Tân Đoàn (diện tích cháy khoảng 0,6ha, chủ yếu cháy dây leo, bụi rậm không gây thiệt hại về rừng).

Tình hình kết quả thực hiện phong trào RQĐX làm giao thông, thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2024:

Về giao thông: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên đường huyện, đường nội thị, quản lý hành lang ATGT; triển khai phân bổ xi măng cho các xã, thị trấn: Thực hiện công tác làm đường giao thông

hiện Mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật Thụ tinh nhân tạo năm 2024, tổ chức tập huấn được 04 lớp/125 lượt tham gia và thực hiện TTNT được 14 con tại xã Liên Hội, Tân Đoàn, An Sơn, Lương Năng, Bình Phúc, Tri Lễ.

³ Tổng đàn trâu có 7.675 con, đạt 92,6% KH, bằng 88,4% CK; tổng đàn bò 2.305 con, đạt 99,98% KH, bằng 90,7% CK; tổng đàn lợn khoảng 19.019 con, đạt 85% KH, bằng 103,1% CK; tổng đàn dê 3.200 con, đạt 107% KH, bằng 101% CK; ngựa có 165 con, đạt 156% KH, bằng 181 % CK; Ong có 2.510 tổ, bằng 102%CK; đàn gia cầm 428.675 con, đạt 99,7% KH, bằng 100,2% CK; đàn chó có 8.860 con, bằng 101 % cùng kỳ. Tình hình phát triển thủy sản tổng số lồng hiện có trên 215 lồng; ước tính tổng sản lượng thủy sản đạt 93,3 tấn, bằng 104% CK, trong đó: thủy sản khai thác 27,73 tấn, bằng 104% CK, thủy sản nuôi trồng 65,6 tấn, bằng 102% CK.

⁴ Công tác tiêm phòng trâu bò: Tụ huyết trùng được 1.710 con đạt 37%KH; Tiêm phòng được 955 con đạt 30%KH; Tây giun sản được 690 con; Tiêm phòng lợn: Tiêm phòng 3 loại bệnh được 2.030 con, bằng 40%KH; Tiêm phòng gia cầm: Tiêm phòng Newcastle và Tụ huyết trùng được 60.000 con đạt 38% KH; Tiêm phòng chó, mèo vắc xin dại được 140 con đạt 8%KH; tiêm phòng Care được 153 con; tiêm phòng 5-7 bệnh được 58 con; Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng cấp 375 lít thuốc sát trùng cho các xã, thị trấn. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên thân thịt lợn 2.025 con.

⁵ Trong đó: Nhân dân trồng được 301.180 cây, tương đương 452 ha; Chương trình hỗ trợ sau đầu tư (hồi sớ), trồng được 130.500 cây, tương đương 290 ha. Trồng cây ăn quả các loại: 18.930 cây, tương đương 37,86 ha; Cây đào 5.900 cây, tương đương 11,8 ha.

⁶ Thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3: Các xã đang tiến hành thực hiện thiết kế trồng rừng sản xuất, phòng hộ (có 02 xã Hòa Bình và An Sơn đã thiết kế trồng rừng sản xuất với diện tích là 84,6ha); xác minh khoán bảo vệ rừng tự nhiên và hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên (có 02 xã Hòa Bình, Trấn Ninh đã tiến hành xong xác minh hỗ trợ bảo vệ rừng năm 3 với diện tích là 1.075,6 ha); Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững: đang tiến hành xây dựng kế hoạch xác minh bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ năm thứ 2 tại các xã: Tú Xuyên, Bình Phúc, Trảng Phái, Điem He, TTVQ.

nông thôn theo Đề án 162 được 1,32km (đường trục thôn); mở mới đường GTNT được 0,29km; công tác xây dựng đường BTXM tại các xã, thị trấn thực hiện được 11,23km; sửa chữa nền đường, phát quang tầm nhìn được 103,7km; tổng ngày công huy động được 19.755 công; khai thác cát, sỏi được 306m³; Nhân dân hiến đất được 370m²... Đến nay số đường bê tông xi măng được cứng hóa đến trung tâm xã là 92,1km, đạt 100%.

Về thủy lợi: Tuyên truyền, vận động Nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch về công tác RQĐX nạo vét kênh mương, làm thủy lợi nhỏ; vận động bà con Nhân dân tiến hành gia cố lại các công trình đầu mối bị hư hỏng, nạo vét hệ thống kênh mương dẫn nước, tích trữ nguồn nước tại các ao, hồ nhỏ để phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2024. Kết quả tổng số công huy động 8.434 công, đạt 123%KH; cung ứng vật tư xi măng 205 tấn đạt 109%KH; đóng góp bằng tiền được trên 165 triệu đồng, đạt 137% KH⁽⁷⁾. Các công trình thủy lợi thực hiện năm 2024 gồm 06 công trình, hiện nay 03 công trình: Sửa chữa, nâng cấp mương Ba Xã, xã Tân Đoàn; Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc và Sửa chữa, nâng cấp mương Lùng Pá - Khòn Pá (GD 2), xã Tân Đoàn đã trình thẩm định phê duyệt Báo cáo KT-KT, dự toán xây dựng công trình; Còn lại 03 công trình đang thực hiện khảo sát thiết kế và lập dự toán xây dựng công trình⁽⁸⁾.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo tích cực, ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2024; Kế hoạch chỉ đạo phân đấu xã Trấn Ninh đạt chuẩn NTM năm 2024 giao các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí chủ động thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện cũng như tháo gỡ những khó khăn, phân đấu đến hết năm 2024 hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra xã Trấn Ninh đạt chuẩn nông thôn mới (đã đạt 10/19 tiêu chí, còn 09 tiêu chí chưa đạt)⁹, kết quả đến nay thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới theo quy định hiện nay, trung bình toàn huyện đạt 12,25 tiêu chí/xã và chỉ tiêu NTM nâng cao đạt 5,5 tiêu chí/xã, có 08 xã được công nhận đạt chuẩn NTM⁽¹⁰⁾. Đầu tư cơ sở hạ tầng xã điểm nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chủ động lồng ghép các nguồn vốn Nghị quyết số 16, hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng; Đề án phát triển GTNT, vốn sự nghiệp có tính chất XDCB của huyện... để đầu tư cơ sở hạ tầng các tiêu chí nông thôn mới nhằm đảm bảo Kế hoạch xây dựng xã điểm nông thôn mới đã đề ra.

⁷ Kết quả RQĐX thủy lợi: Cát cấp 78m³, đạt 41,7% kế hoạch; Đá 1x2 cấp 129 m³, đạt 59,4%KH; Phát quang được 94.547m², đạt 147,4%KH; Kiên cố mương được 1.816m đạt 81,4%KH; Nạo vét mương được 142.716m, đạt 115%KH; Đập dâng: sửa chữa 16 cái, đạt 146%KH; Kè ao chứa nước tưới: 31 cái, đạt 91,2%KH; Khối lượng xây lát 338m³, đạt 123,8% KH; Khối lượng đào đắp 165,5m³, đạt 154,7%KH.

⁸ Gồm công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm điện Khòn Chu, xã Điềm He; Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Nhừ (GD 1), xã An Sơn; Nâng cấp trạm bơm điện Tạng Máy (GD 1), thị trấn Văn Quan

⁹ NTM xã Trấn Ninh còn 09 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 02 Giao thông; tiêu chí số 04 Điện; tiêu chí số 05 Trường học; tiêu chí số 06 Cơ sở vật chất văn hoá; tiêu chí số 07 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 10 Thu nhập; tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm.

¹⁰ Gồm các xã Tân Đoàn, Trảng Phái, Tú Xuyên, Điềm He, Hữu Lễ, Yên Phúc, Bình Phúc, Liên Hội.

Chỉ đạo tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Liên Hội đạt chuẩn nông thôn mới và xã Diêm He đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn trong năm 2023⁽¹¹⁾; Ban hành Quyết định công nhận 02 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (Khu dân cư Xóm Nà Lọ, thôn Pác Làng, xã Diêm He và cư Khu dân cư Xóm Khòn Sày, thôn Khòn Sày, xã Tân Đoàn); Ban hành Quyết định công nhận 02 vườn đạt chuẩn “Vườn mẫu” năm 2023 (vườn trồng cây Macca thôn Lũng Cải, xã Tú Xuyên và vườn hồng Vành khuyên, thôn Khun Pàu, xã Diêm He).

Tiếp tục thực hiện hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030; Ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2024 thực hiện 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao trở lên năm 2024 (đăng ký thực hiện sản phẩm Khẩu Sli Hà Diêm, hộ kinh doanh Hà Thị Diêm, thôn Tân Tiến, xã An Sơn; sản phẩm Thạch đen Kim Tú, hộ kinh doanh Hà Văn Độ, thôn Phú Nhuận, xã Diêm He; sản phẩm Khau nhục Công Hường, phố Diêm He 2, xã Diêm He). Hiện nay đã tổ chức triển khai tới các xã và chủ thể hướng dẫn triển khai thực hiện các sản phẩm trong năm.

Ban hành Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023 cho 04 sản phẩm gồm Miến dong Trảng Phái, Cao khô Chợ Bãi Tuấn Xa, Dưa hấu Trảng Ninh, Trà túi lọc Lan Kim tuyến; từ khi triển khai thực hiện Chương trình OCOP đã đem lại nhiều kết quả tích cực, huyện đã có 12 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao⁽¹²⁾.

b) Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng:

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm vốn đầu tư công; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn Chương trình MTQG năm 2022, 2023 chuyển sang năm 2024): 258.004 triệu đồng đã thực hiện giải ngân được 54.679 đạt 21,2% KH. Trong đó:

- Tổng nguồn vốn đầu tư công từ thuộc kế hoạch năm 2024 là 170.229 triệu đồng, kết quả thanh toán vốn đầu tư công đến nay giải ngân được 39.863 triệu đồng, đạt 23,4% KH⁽¹³⁾.

¹¹ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Về việc công nhận xã Diêm He, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 03/02/2024 của UBND tỉnh Về việc công nhận xã Liên Hội, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

¹² Các sản phẩm đánh giá đạt 03 sao gồm: Trám đen Đồng Giáp; Mật ong rừng Liên Hội; Bánh nướng bà Diêm; Măng ớt Xứ Lạng; Mật ong An Bình; Nấm rom; Bí nụ Bao tử; Hồng vành khuyên Diêm He; Miến dong Trảng Phái; Cao khô Chợ Bãi Tuấn Xa; Dưa hấu Trảng Ninh; Trà túi lọc Lan kim tuyến.

¹³ ***Vốn NSDP**: Vốn Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND: 9.963 triệu đồng, đã giải ngân được 6.713 triệu đồng đạt 67% KH; *Vốn thu sử dụng đất*: 4.728 triệu đồng, đã giải ngân được 717 triệu đồng đạt 15% KH; *Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang năm 2024*: kế hoạch 3.104 triệu đồng đã giải ngân được 196 triệu đồng đạt 6,2% KH; *Vốn GTNT giai đoạn 2021-2025* (QĐ 455/QĐ-UBND) phân bổ cho các công trình năm 2021, năm 2023 bố trí 1.481 triệu đồng đã giải ngân được 1.481 triệu đồng đạt 100% KH. Vốn NS tỉnh đối ứng các chương trình MTQ xây dựng NTM 15.138 triệu đồng đã giải ngân được 929 triệu đồng đạt 6% KH; ***Vốn NST**: Hỗ trợ GPMB dự án mở rộng khuôn viên tượng đài LVT bố trí 1.281 triệu đồng đến nay Chưa có phát sinh giải ngân (QT ngân sách tỉnh); ***Vốn NSTW**: Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi bố trí

- Vốn chuyển nguồn Chương trình MTQG (năm 2022, 2023 chuyển sang năm 2024) là: 54.061,1 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân được 8.206 triệu đồng đạt 15%KH.

- Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 33.714 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2024 thực hiện đối ứng các chương trình MTQG; Hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025; danh mục thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và dự án triển khai mới năm 2024; kế hoạch vốn bố trí là 14.000 triệu đồng, đã giải ngân được 2.848 triệu đồng đạt 20%KH.

+ Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024: 19.714 triệu đồng. Thực hiện cho các công trình thuộc sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp giao thông, sự nghiệp kinh tế khác; đã giải ngân được 3.597 triệu đồng đạt 18%KH.

c) Tình hình phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã

Thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ lẻ, chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, khuyến khích đầu tư các cơ sở sản xuất mới tập trung vào lĩnh vực sản xuất có lợi thế và khả năng phát triển trên địa bàn huyện. Tính đến nay trên địa bàn huyện có 203 cơ sở sản xuất (trong đó 31 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 172 cơ sở chế biến các loại). Giá trị sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất chủ yếu là khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến đồ gỗ, chế biến lương thực và thực phẩm. Các sản phẩm đều tăng hơn so với cùng kỳ nhất là sản xuất vật liệu xây dựng. Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn nhìn chung có ổn định, các hàng hóa đa dạng phong phú, giá cả các mặt hàng hàng thiết yếu đảm bảo cung ứng đầy đủ phục vụ nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt hằng ngày của Nhân dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn DDCI thực hiện tập huấn phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố (DDCI) năm 2023 và ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 04/4/2024 tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện tích cực các điểm số, nhằm nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện năm 2024, phấn đấu xếp hạng vị trí nằm trong nhóm có chất lượng điều hành khá trở lên so với các huyện, thành phố; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã: Trong 6 tháng đầu năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 42 hộ kinh doanh đăng ký mới, thành lập mới được 07 doanh nghiệp; 01 HTX thành lập mới; lũy kế đến nay trên địa bàn toàn huyện có 1.870 hộ kinh doanh; có 35 hợp tác xã (01 HTX đăng ký tạm ngừng hoạt động)

54.940 triệu đồng, đã giải ngân được 13.975 triệu đồng đạt 26%KH; CTMTQG giảm nghèo bền vững bố trí 74.143 triệu đồng, đã giải ngân được 12.565 triệu đồng đạt 17%KH; CTMTQG xây dựng NTM 5.451 triệu đồng đã giải ngân được 3.266 triệu đồng đạt 60%KH.

và 55 doanh nghiệp (trong đó: 41 doanh nghiệp đang hoạt động; 14 doanh nghiệp đang ngừng hoạt động).

Cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, tổ chức hội nghị giữa các lãnh đạo huyện với các hợp tác xã để lắng nghe các ý kiến, chia sẻ, khó khăn, vướng mắc cùng tháo gỡ cho hợp tác xã phát triển; trong 6 tháng đầu năm UBND huyện tổ chức hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đầu năm 2023 với trên 90 đại biểu tham dự hội nghị và lập danh sách 06 hợp tác xã trên địa bàn huyện tham dự hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các HTX tỉnh Lạng Sơn năm 2024; tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Nghị quyết số 15/2021/NQ-UBND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; thực hiện tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết. Kết quả tiếp nhận 07 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị với tổng số tiền 2.880 triệu đồng; Tổ thẩm định Nghị quyết 08, Nghị quyết 15 đã tổ chức Đoàn thẩm tra đi thực tế tại các xã, thị trấn được 04/07 hồ sơ (trong đó: 02 hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, với số kinh phí: 780 triệu đồng, 02 hồ sơ không đủ điều kiện). Hiện nay 03 hồ sơ đang xem xét thẩm định theo quy định.

d) Tình hình, kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 31/5/2024 được 16.250 triệu đồng đạt 68% dự toán Tỉnh giao, đạt 62% dự toán Huyện bằng 130% so CK; tổng chi ngân sách huyện được 279.116 triệu đồng đạt 35% dự toán tỉnh giao, bằng 117% so CK. Trong công tác quản lý, điều hành chi ngân sách luôn được các ngành, các cấp quan tâm, thực hiện đảm bảo đúng theo dự toán được duyệt và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Công tác tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, quản lý hành lang đường bộ

Công tác Tài nguyên và Môi trường: UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tài nguyên đất, nước và khoáng sản trên địa bàn huyện; công tác giao đất, chuyên mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ lần đầu tiếp tục được triển khai thực hiện⁽¹⁴⁾; tiếp tục thực hiện Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện; triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất

¹⁴ Tiếp nhận 23 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (13 hồ sơ có kết quả; 01 hồ sơ đang trong thời gian thẩm định; 09 trả hồ sơ do không đủ điều kiện); tiếp nhận 15 hồ sơ đăng ký cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trong đó: 14 hồ sơ trả kết quả; 01 hồ sơ trả về, đề nghị bổ sung); Tiếp nhận 04 hồ sơ xin giao đất (đất sinh hoạt cộng đồng, đất nông nghiệp, đất ở).

năm 2024 huyện Văn Quan và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 31/12/2023; thực hiện thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Quan theo quy định⁽¹⁵⁾; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025⁽¹⁶⁾; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định phương án BT, HT&TĐC, thu hồi đất đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện quản lý môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản, thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện⁽¹⁷⁾.

Giải phóng mặt bằng: Trong 6 tháng năm 2024 trên địa bàn huyện đang thực hiện 16 dự án Thu hồi đất theo điều 61, 62 Luật Đất đai 2013 và 02 dự án thỏa thuận theo Điều 73 Luật Đất đai 2013, đến nay đang tiếp tục thực hiện công tác GPMB đối với 18 dự án chính và thực hiện GPMB đối với một số công trình tăng tốc của huyện, nhìn chung tiến độ thực hiện các công trình đều cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra⁽¹⁸⁾.

Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, trật tự đô thị: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 16/11/2021 về việc thực hiện quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát về đất đai, hành lang an toàn giao thông, xây dựng đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện tuần tra, kiểm tra được 53 lần, phát hiện được 12 trường hợp vi phạm về xây dựng, đất đai, hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Văn Quan, đã thực hiện lập biên bản xử lý và yêu cầu dừng thi công.

3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

⁽¹⁵⁾ Thông báo số 07/TB-UBND ngày 11/01/2024 của UBND huyện về Công bố công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Quan; hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn huyện Đến hết ngày 31/12/2023 diện tích đất nông nghiệp là 47.402,9ha; đất phi nông nghiệp là 2.821ha; đất chưa sử dụng là 4.533 ha.

⁽¹⁶⁾ Công tác xử phạt VPHC lĩnh vực tài nguyên nước đối với hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất chưa có giấy phép của đối với 01 tổ chức (HTX chăn nuôi Lùng Khoang với số tiền xử phạt 36.483.000 đồng) xử phạt hành vi không thông báo bằng văn bản về vị trí, quy mô công trình khoan nước dưới đất và thời gian dự kiến thi công cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thi công đối với 01 hộ kinh doanh, 01 tổ chức (số tiền xử phạt: 9 triệu đồng). Lĩnh vực đất đai đối với 05 trường hợp với số tiền xử phạt là 135.000.000 đồng.

⁽¹⁷⁾ Kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thị trấn và xã Điềm He công tác vệ sinh môi trường tại các lễ hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024.

⁽¹⁸⁾ 05 Dự án xây dựng Trụ sở Công an các xã: Bình Phúc, Trảng Phái, Lương Năng, Hữu Lễ, Trấn Ninh; (6) Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn vay Chính phủ Nhật Bản (7) Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (8) Dự án khu dân cư phố Điềm He, xã Điềm He (9) Dự án Khu dân cư Chợ Bãi, xã Yên Phúc (10) Dự án: Đường vào Trung tâm xã Xuân Long, xã Trảng Các (11) Dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, TTVQ (12) Dự án: Dự án Nâng cấp cải tạo đường ĐH.58 Ba Xã-Chợ Bãi (13) xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn trường PTDTBT Tiểu học Đồng Giáp, xã Đồng Giáp (14) Dự án: Chợ Trung tâm TTVQ (15) Dự án: Khu dân cư phố Đức Tâm II, TTVQ (16) Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vào trường THCS, trường mầm non xã Khánh Khê (17) Dự án: Nhà máy chế biến hoa Hôi Lạng Sơn (18) Dự án: Nhà máy đá xẻ Cường Phát.

Công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả; làm tốt công tác huy động trẻ nhà trẻ ra lớp và duy trì sĩ số HS; tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục; tăng cường xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh khám phá trải nghiệm phù hợp; chỉ đạo các trường thực hiện có hiệu quả “*Day chủ động - sáng tạo, học tích cực - linh hoạt, Thầy trò cùng học - cùng chơi*”; Chỉ đạo các trường tổ chức kiểm tra cuối kỳ II, xét hai mặt giáo dục học sinh và tổ chức tổng kết năm học 2023-2024. Tổ chức thành công Ngày hội STEM cấp huyện với chủ đề “*Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê*” (tham gia Ngày hội có 22 đội trong và ngoài tỉnh tham gia giải Vex IQ); thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi và các cuộc thi, kì thi; hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng được quan tâm thực hiện. Tiếp tục quan tâm triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm các đồ dùng thiết bị ngành giáo dục năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, tiếp tục duy trì và nâng số trường đạt chuẩn quốc gia theo mục tiêu đề ra; UBND ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 31/01/2024 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2024 (mục tiêu 02 trường); tập trung chỉ đạo trường (Mầm non Khánh Khê, Tiểu học 2 thị trấn) rà soát các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ trình Đoàn đánh giá kiểm định của tỉnh thẩm định đạt trường chuẩn; hiện nay đã được Đoàn đánh giá kiểm định của tỉnh đánh giá đạt đối với Trường Mầm non Khánh Khê đang trình UBND tỉnh quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia; đồng thời hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí trình Đoàn đánh giá kiểm định của tỉnh đối với trường Tiểu học 2 thị trấn và trường Tiểu học 1 Tri Lễ. Trong 6 tháng đầu năm 2024 được UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận thêm 02 trường (Trường TH và THCS Tân Đoàn, Mầm non 2 Đầm He đạt chuẩn quốc gia của kế hoạch năm 2023) nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn huyện đạt 25 trường.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện công tác khám, chữa bệnh, củng cố, tăng cường nâng cao năng lực và trình độ khám, chữa bệnh; chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh, củng cố, tăng cường nâng cao năng lực và trình độ khám, chữa bệnh⁽¹⁹⁾. Tiến hành kiểm tra công tác kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2024⁽²⁰⁾ và triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn huyện; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia Y tế xã gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đợt I trên địa bàn huyện: Qua kiểm tra giám sát đợt I năm 2024 kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia Y tế xã có 16/17 xã, thị trấn duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia Y tế xã, còn xã An Sơn chưa duy trì đạt Bộ Tiêu chí

¹⁹ Công tác khám chữa bệnh trên địa bàn: *Tuyến huyện*: tổng số lần khám bệnh: 9.924 lượt = 27,0%KH; số lần điều trị nội trú: 2.208 lượt đạt 30,8% KH; số lần điều trị ngoại trú: 746 lượt 43,9% KH. *Tuyến xã*: tổng số lần khám bệnh: 17.251 lượt đạt 29,8% KH; số lần điều trị lưu trú: 309 đạt 55,6%; số lần điều trị ngoại trú: 982 đạt 54,6%KH.

²⁰ Trong 6 tháng thực hiện *Kiểm tra dịp Tết nguyên đán 2024* được 28 cơ sở, trong đó 16 cơ sở vi phạm, xử phạt tổng số tiền 32.000.000đ; Kiểm tra Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP được 07 cơ sở, vi phạm 05, xử phạt tổng số tiền xử phạt 8.750.000đ.

Quốc gia Y tế xã do tổng số điểm của Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã không đạt từ 80 điểm trở lên; công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về các biện pháp phòng chống bệnh nguy hiểm gây ra, bệnh Đậu mùa khỉ, Sốt xuất huyết, cúm A...

Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin: Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông tiếp tục được tăng cường. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn triển khai đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 phù hợp, thiết thực; tổ chức thành công Lễ hội Thờng Lạc tại thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ; triển khai hưởng ứng mặc trang phục dân tộc “Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn” năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh hưởng ứng tích cực; tập trung tuyên truyền các nội dung mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Giáp Thìn năm 2024; tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền Ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/4; tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)...²¹

Triển khai các nhiệm vụ về xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở như: Giao chỉ tiêu, kinh phí xây mới, nâng cấp Nhà Văn hóa thôn năm 2024 theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Chương trình MTQG năm 2024 cho 11 nhà; xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024²²; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024; ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nâng cấp, xây mới, mua sắm trang thiết bị cho Nhà Văn hóa thôn. Hiện nay đã có 04 nhà cơ bản hoàn thiện về cơ sở vật chất, 09 nhà đang tiến hành khởi công xây dựng bổ sung các hạng mục còn thiếu, 14 nhà đang triển khai xã hội hóa để thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 68/112 thôn có Nhà Văn hóa đạt chuẩn, chiếm 60%, đạt 79% KH (Mục tiêu 76%).

Tăng cường công tác quản lý, phát triển du lịch, triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện, triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2024 và các văn bản triển khai hoàn thiện về hạ tầng Công viên địa chất Lạng Sơn; triển khai, tuyên truyền hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo kết quả thống kê trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã thu hút 25.685 lượt

²¹ Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024; thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Kế hoạch triển khai công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch hoạt động của BCĐ phát triển du lịch huyện năm 2024... Ban hành trên 70 văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền.

²² Năm 2024 phấn đấu xây dựng thêm 27 nhà văn hoá thôn đạt chuẩn. Đến hết năm 2024, phấn đấu đạt 86/112 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 76%.

khách tham quan đạt 102%KH (mục tiêu 25.000 lượt khách)²³; doanh thu du lịch ước đạt 6 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số được quan tâm thực hiện; Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số huyện Văn Quan năm 2024; kế hoạch thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện lắp đặt, nâng cấp trang thiết bị Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện, xã; triển khai khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số trên nền tảng MOOCs cho 21 học viên (là cán bộ, công chức). Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và thông tin. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng (dự kiến trong tháng 6).

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm: Ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2024²⁴; triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc các Chương trình MTQG năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; trong 6 tháng đã thực hiện tổ chức bế giảng được 03 lớp dạy nghề cho LĐNT và cấp chứng chỉ cho 96 học viên, Phối hợp tổ chức Phiên giao dịch việc làm cụm các xã Hữu Lễ, Tri Lễ, Lương Năng Tú Xuyên tại xã Hữu Lễ; tổ chức khai giảng 04 lớp dạy nghề²⁵; phấn đấu năm 2024 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đạt 59%.

Tiếp tục chỉ đạo tham mưu triển khai công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, triển khai chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030; kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,73% trở lên... Tổ chức hoạt động thăm hỏi tặng quà chúc Tết, dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán năm 2024; tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà chúc Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, nạn nhân da cam từ các nguồn; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công

²³ Trong đó: khách tham gia các lễ hội đạt 17.100 lượt, khách tại cơ sở lưu trú và các địa điểm tham quan khác đạt 8.585 lượt).

²⁴ Ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 07/3/2024 về đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT năm 2024; Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 năm; Kế hoạch về thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND huyện Văn Quan với Trường CĐ Than - Khoáng sản VN về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2024, thực hiện tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm cho 125 người là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024...

²⁵ Tổ chức bế giảng 01 lớp và cấp chứng chỉ lớp chăn nuôi lợn tại xã Tú Xuyên có 26 học viên; phối hợp với Trường CĐ Nông lâm Đông Bắc tổ chức bế giảng 02 lớp dạy nghề với 70 học viên được cấp chứng chỉ (lớp trồng rừng kinh tế và lớp chăn nuôi gà sinh học). Khai giảng 01 lớp chăn nuôi lợn tại xã Yên Phúc có 35 học viên tham gia; 02 lớp chăn nuôi tại xã Tân Đoàn có 56 học viên tham gia; 01 lớp sửa chữa máy nông nghiệp tại thị trấn Văn Quan có 28 học viên tham gia.

tác giảm nghèo, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội đảm bảo theo kế hoạch²⁶.

4. Công tác thanh tra, tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng

Công tác thanh tra: Trong 6 tháng đầu năm tiếp tục thực hiện 01 cuộc thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 01 UBND xã; 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và các hoạt động tài chính khác tại 01 đơn vị trường học.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân⁽²⁷⁾.

Công tác tư pháp: chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/01/2024 thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 04/02/2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; ban hành quyết định số về công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện... Thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho công dân đảm bảo theo quy định²⁸. Trong 6 tháng đầu năm phối hợp với Sở Tư pháp mở 01 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, kỹ năng phổ biến pháp luật; một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tổng số đại biểu tham dự 250 đại biểu; phối hợp với UBND xã Trảng Phái, Bình Phúc, Hữu Lễ tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được ban hành có 322 đại biểu tham dự...

Công tác phòng, chống tham nhũng: Ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/02/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2024 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

²⁶ Thực hiện trợ giúp cứu đói dịp tết Nguyên đán 342 hộ/1.124 nhân khẩu với số gạo 18.860 kg; Hỗ trợ thiếu đói giáp hạt 463hộ/1578 nhân khẩu, với số gạo 23.670 kg. Tổ chức tiếp nhận và trao tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán đến các đối tượng gia đình chính sách người có công với 1.346 suất quà, trị giá 624.100.00 đồng. Tổ chức thăm tặng quà tết Nguyên đán cho 122 người có uy tín với tổng số tiền 61 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho trẻ em mồ côi dịp tết Nguyên đán 08 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000đ...

²⁷ Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 12 lượt công dân, nội dung tiếp công dân về lĩnh vực đất đai và một số lĩnh vực khác; tiếp nhận 75 đơn, trong đó: 24 đơn thuộc thẩm quyền chuyển từ năm 2023 sang, 51 đơn tiếp nhận mới trong kỳ báo cáo (54 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 15 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; 06 đơn không đủ điều kiện xử lý). Kết quả giải quyết: Đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết: 24/30 đơn (02 đơn khiếu nại; 22 đơn kiến nghị, phản ánh); đang xem xét, giải quyết: 20 đơn (đều là đơn kiến nghị, phản ánh)

²⁸ Trong 6 tháng giải quyết 22 hồ sơ cải chính hộ tịch, hướng dẫn 15 lượt UBND cấp xã thực hiện việc giải quyết hộ tịch (về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, đăng ký lại khai sinh và thay đổi hộ tịch...); 18 lượt công dân về điều chỉnh các giấy tờ cá nhân so với giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh). Tiếp tục cấp phát sổ, biểu mẫu hộ tịch năm 2024 cho UBND các xã, thị trấn; tiếp nhận hồ sơ cải chính hộ tịch, đã giải quyết và trả kết quả cho công dân theo quy định; thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính.

Trong 06 tháng đầu năm, không phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng; không phát hiện hành vi tham nhũng phải xử lý. Hoàn thành công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2023, thực hiện nộp các bản kê khai tài sản, thu nhập đến cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

5. Công tác quốc phòng - an ninh

Công tác quốc phòng: Duy trì tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2024 đảm bảo đúng kế hoạch; tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2024 (145 công dân) bảo đảm 100% KH; Tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực, huấn luyện Dân quân tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; xây dựng khu vực phòng thủ căn cứ chiến đấu của huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

An ninh trật tự: Tích cực đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng lâm sản, các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường⁽²⁹⁾. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông; tăng cường thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Công tác cải cách hành chính; thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Công tác cải cách hành chính: Triển khai xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực công tác cải cách hành chính. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, đến nay UBND đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC năm 2024, chương trình công tác trọng tâm; kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch rà soát VBQPPL trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch rà

²⁹ Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phạm phát hình sự xảy ra 07 vụ (giảm 01 vụ so với CK); hậu quả 02 người chết, 01 bị thương, thiệt hại tài sản trị giá trên 96 triệu đồng; đã điều tra làm rõ 08 vụ, 10 đối tượng (02 vụ kỳ trước chuyển sang), tỷ lệ phá án đạt 89%. Tệ nạn xã hội: xảy ra 05 vụ, 33 đối tượng có hành vi đánh bạc thu giữ tổng số tiền trên 45 triệu đồng; Tệ nạn ma túy: bắt, khởi tố 08 vụ 19 đối tượng (giảm 03 vụ so với CK) thu giữ 7,041gam Heroin; phát hiện, phá nhỏ 02 vụ trồng cây thuốc phiện (83 cây) xử phạt 15 triệu đồng, Phối hợp phòng PC04 Công an tỉnh phát hiện, phá nhỏ 3.800 cây thuốc phiện tại giáp ranh xã Lương Năng, huyện Văn Quan và xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn. Công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế khởi tố 01 vụ, 03 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ (đã khởi tố năm 2022); phát hiện xử lý VPHC 23 vụ, xử phạt trên 37 triệu đồng; Công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường: phát hiện xử lý VPHC 14 vụ, xử phạt trên 25 triệu đồng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ, CCHT được 36 khẩu súng tự chế, 01 quả lựu đạn, 01 quả đạn pháo, 1248 viên đạn các loại. Tổ chức thực hiện 558 ca tuần tra, phát hiện xử lý trên 964 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước khoảng 2,2 tỷ đồng. Trên địa bàn xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, hậu quả 02 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng (không tăng giảm vụ so CK).

soát, đánh giá TTHC năm 2024³⁰; trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành 11/39 nhiệm vụ cải cách hành chính đạt 29% KH, các nhiệm vụ còn lại đảm bảo theo tiến độ thực hiện; thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính tại 03 đơn vị xã Khánh Khê, Đồng Giáp, Tràng Các...

Công tác nội vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ cấp huyện, cấp xã, công tác đào tạo bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thi đua khen thưởng (dự kiến cuối tháng 5/2024)³¹; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng chính quyền, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện. Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền công nhận xã ATK (11 xã), vùng ATK huyện Văn Quan (tiến độ, đã bổ sung xong hồ sơ gửi tỉnh, trình Bộ Nội vụ). Tập trung thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (Khánh Khê; Đồng Giáp; Tràng các) hoàn thành trong quý II/2024; phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên...

IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp: Đầu năm thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo mưa dài ngày ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng vụ Đông và tiến độ sản xuất vụ Mùa; một số hộ chăn nuôi còn chủ quan, chưa chú trọng phòng chống rét cho vật nuôi nên vẫn xảy ra tình trạng trâu, bò, lợn chết rét tại một số xã.

Giá cả vật liệu xây dựng tăng và chênh lệch giữa giá công bố của Nhà nước với giá thị trường, nên việc cung vật liệu cho các xã làm công trình thủy lợi nhỏ không thực hiện được; công tác triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG tại các xã còn chậm, kết quả giải ngân các chương trình, dự án đầu tư chưa đạt tiến độ và kế hoạch đề ra.

2. Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn còn tái lần chiếm hành lang, do ý thức của người dân chưa cao. Công tác quản lý quy hoạch đô thị tuy đã có quy hoạch chi tiết và được công bố, tuy nhiên một số cá nhân chưa

³⁰ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2024 thực hiện công tác CCHC năm 2024; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/02/2024 về tuyên truyền CCHC năm 2024 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 29/01/2024 về kiểm tra siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/01/2024 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 30/01/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2024 về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 29/12/2023 về chuyên đổi số huyện Văn Quan năm 2024; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/01/2024 về triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 15/4/2024 về khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023 và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính huyện Văn Quan năm 2024; Công văn số 815/UBND-NV ngày 26/4/2024 của UBND huyện về việc tăng cường tuyên truyền; khắc phục những tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Quan.

³¹ Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đầy đủ, thường xuyên các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; UBND huyện tặng giấy khen cho 103 tập thể và 323 cá nhân, danh hiệu LĐTĐ cho 39 tập thể và 195 cá nhân (trong đó có 05 danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở).

chấp hành khi xây dựng không xin cấp phép, một số nơi phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm chưa được kịp thời.

3. Công tác quản lý đất đai trước đây còn nhiều bất cập, tồn tại, nhiều việc chưa xử lý được dứt điểm; công tác phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm tại cấp xã chưa được kịp thời do đó để tồn tại nhiều trường hợp chưa được xử lý triệt để.

4. Một số nội dung của các dự án, tiểu dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình MTQG trong qua trình triển khai thực hiện gặp khó khăn (nhất là sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp các dự án hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho lao động hỗ trợ thông tin).

Đánh giá chung: Với sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự tham gia, phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực, trong đó có hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn đạt tăng cao so với cùng kỳ; công tác phát triển lâm nghiệp trồng rừng được người dân tích cực hưởng ứng đã đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công; quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới; trật tự an toàn xã hội được cơ bản được bảo đảm. Công tác chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cấp, các ngành tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Phần II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, để phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Trong 6 tháng cuối năm các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện và các Quyết định của UBND tỉnh, huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

1. Tập trung phát triển kinh tế

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo các

xã, thị trấn thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất; làm tốt công tác cung ứng các loại giống, phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới cho sản xuất, tiếp tục hỗ trợ vật tư, vật liệu thực hiện phong trào RQĐX đảm bảo đúng quy định; đẩy mạnh công tác trồng rừng theo mục tiêu kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ rừng. Tích cực triển khai có hiệu quả chính sách đặc thù, khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021 của HĐND tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; rà soát, bố trí nguồn lực tập trung, hợp lý để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các xã điểm xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; trong đó tập trung chỉ đạo xã Trấn Ninh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 và duy trì các tiêu chí NTM tại các xã đã đạt được. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả, theo hướng sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; hướng dẫn, chỉ đạo các chủ thể thực hiện tốt chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thực hiện các biện pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Chú trọng phát triển công nghiệp địa phương như khai khoáng, vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến nông, lâm sản nhằm phục vụ nhu cầu tại địa phương và dần mở rộng thị trường.

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư mới, mở rộng sản xuất kinh doanh. Chú trọng xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của huyện để nâng cao giá trị thương mại; phát triển các loại hình dịch vụ gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nông thôn; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong đó đặc biệt quan tâm công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch gồm kế hoạch tạo quỹ đất, định hướng thu hút các ngành nghề, lĩnh vực mà huyện có tiềm năng... quan tâm giải quyết triệt để khó khăn vướng mắc đem đến sự hài lòng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chủ động xây dựng quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư kinh doanh trên địa bàn; triển khai hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, trọng tâm là hạ tầng giao thông, chú trọng lồng ghép thực hiện đạt hiệu quả Đề án 162 phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn. Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng các xã điểm nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn theo kế hoạch. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng. Thường xuyên theo dõi, giám sát công tác

quản lý, sửa chữa các tuyến đường huyện, đường nội thị trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt việc hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ vật liệu xây dựng công trình thủy lợi theo cơ chế điều hành của UBND huyện...

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý ngân sách Nhà nước; thực hiện quyết liệt các giải pháp, phân đầu thu đạt tiến độ dự toán ngân sách. Rà soát, theo dõi chặt chẽ từng địa bàn thu, từng sắc thuế để kịp thời đánh giá, phân tích nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách; kiểm soát việc kê khai nộp thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu; thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý thu nợ và cưỡng chế thuế theo quy định. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng; thực hiện tốt các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí theo quy định. Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, tài sản công, kiểm soát chặt chẽ giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Nhà nước.

2. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá - xã hội

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hệ thống các trường, lớp học; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí trình Đoàn đánh giá kiểm định của tỉnh đối với trường Tiểu học 2 thị trấn và trường Tiểu học 1 Tri Lễ; phối hợp kiểm tra công nhận lại đối với các trường Mầm non Tú Xuyên, Mầm non 1 Diêm He, THCS thị trấn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi chuyển cấp, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, đảm bảo chất lượng, an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ y tế; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc hành nghề y dược tư nhân. Tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh; phòng, chống những dịch bệnh nguy hiểm thường xảy ra. Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và các dự án, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo kế hoạch; Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2030 gắn với Chương trình XD NTM, duy trì 17/17 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2024. Kiểm tra, giám sát đợt II Bộ TCQGYTX vào tháng 8/2024 để đánh giá kết quả thực hiện BTCQGYTX giai đoạn đến năm 2030.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, đưa văn hoá thông tin về cơ sở; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hoạt động thể dục thể thao quần chúng; thực hiện tốt công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao năm 2024.

Tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách cho các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG năm 2024; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện thẩm định các dự án đa

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; các dự án phát triển sản xuất; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo theo kế hoạch.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai của huyện; Tập trung giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận theo quy định; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối các dự án kịp thời, đúng quy định đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

5. Công tác quốc phòng - an ninh

Tiếp tục duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử trí mọi tình huống bất trắc xảy ra trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Thường xuyên quan tâm chăm lo và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTK từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh truy quét, kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; tăng cường quản lý các loại đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để phát sinh phức tạp; tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn trên cả 3 tiêu chí.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Tiếp tục đổi mới hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, dân vận, công tác CCHC, Cải cách chế độ công vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn...

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục có các giải pháp tích cực, hiệu quả trong việc nâng cao trình độ, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; cải thiện chất lượng dịch vụ tại các bộ phận một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường hiệu quả hoạt động tư

pháp, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, tập trung giải quyết đối với những vụ việc phức tạp.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, chính quyền điện tử, chính quyền số; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong quá trình khai thác và sử dụng các hệ thống phần mềm, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và các doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến.

7. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND huyện.

8. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đề ra.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Hứa Phong Lan